



‘วินาศภัย’ยึดหลัก ‘พอเพียง’ ประยุกต์ใช้ดำเนินธุรกิจ



ชัย โสภณพนิช



กานดา วัฒนายิ่งสมสุข



สมพร สืบถวิลกุล

“

คำว่าพอเพียง
สำหรับตน
มีความหมาย
รวมถึง
สุจริต ซื่อตรง

”

“

หลักพอเพียง
ทำให้บริษัท
วางแผนงาน
ได้อย่าง
ระมัดระวัง

”

“

บริษัทให้ความ
สำคัญกับทุกส่วน
เพื่อให้เกิด
การพัฒนาต่อกัน
อย่างยั่งยืน

”

● ศรีสุภา สมใจ

ตลอดระยะเวลา 70 ปี ในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นเครื่องชี้้นำในการดำเนินงานตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” โดย 3 บิ๊กพีใหญ่ในธุรกิจประกันวินาศภัย น้อมนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และวางนโยบายสนับสนุนตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านเสมอมา ส่งผลให้บริษัทประกันวินาศภัยคนไทย ประสบความสำเร็จอย่างแข็งแกร่งก้าวขึ้นสู่แถวหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน

กรุงเทพฯ ‘สุจริต ซื่อตรง ไม่เกินตัว’

“ชัย โสภณพนิช” ประธานกรรมการ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า **ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงคือ สิ่งที่น่านำมาตลอด และ มองว่ากระแสพระราชดำริส์ คำๆ นี้ กลับมีความหมายมากกว่าแค่คำว่าพอเพียง เพราะสำหรับเขาแล้วมีความหมายรวมถึง “สุจริต ซื่อตรง” ในขณะที่คนส่วนใหญ่มักจะตีความเพียงแต่การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเท่านั้น**

ดังนั้น ควรมองให้ลึกถึงแก่นคำว่าพอเพียง คือ การซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ยึดคำว่า เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และจะไม่ใช้จ่ายเกินตัว ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

โดยในภาวะที่แข่งขันในตลาดประกันภัยทวีความรุนแรง แต่บริษัทก็ยังยึดการสร้างสมดุล ไม่ลงไปแข่งขันตัดราคา จนขาดทุนมุ่งพิจารณาปรับประกันภัยในงานที่ดี มีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการทำงาน ทั้งด้านรับประกันภัยและงานสินไหมทดแทน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยให้การทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อีกทั้ง **บริษัทยังได้ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคม หรือ “ซีเอสอาร์”** ขณะเดียวกันได้สนับสนุนโครงการแนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะ



การสนับสนุนทางด้านการศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน “บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)” ในมูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อเป็นทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับนักเรียนที่เรียนดีไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปัจจุบัน ปีละ 3 ล้านบาท, ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปัจจุบัน ปีละ 2 ล้านบาท และสมทบทุนโครงการบัณฑิตคืนถิ่น เพื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ปีละ 1 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังสนับสนุนโครงการพัฒนา ด้านสาธารณสุข หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รวมถึงการสร้างอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง

วิริยะฯ ‘ความเป็นธรรมคือนโยบาย’

เช่นเดียวกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ “**กานดา วัฒนายิ่งสมสุข**” ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท กล่าวว่ หลักแนวคิดดังกล่าว ทำให้บริษัทวางแผนการดำเนินงานทุกขั้นตอนอย่างระมัดระวัง ไม่ประมาท ไม่เกินตัว ซื่อตรง ไม่โลภ ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ยึดถือ “ความเป็นธรรมคือนโยบาย” เป็นคำขวัญ ทำให้บริษัทยืนหยัดอยู่ได้ในภาวะการค้าไร้พรมแดนที่แข่งขันกันอย่างรุนแรง หรือแม้กระทั่งต้องเจอวิกฤติทางเศรษฐกิจมาก็ครั้งก็หน้ก็ตาม

หรือแม้แต่ “**สารธรรมการผู้จัดการ**” ถึงพนักงานของบริษัท ได้หยิบยกเอาแนวพระราชดำรัสมาอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานทุกปี เพื่อให้พนักงานได้นำไปพิจารณาวิเคราะห์ ทำความเข้าใจ และตั้งจิตแน่วแน่ที่จะปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ถือเป็นเหมือนเป็นธงนำในการดำเนินงาน ดังความจากสารอวยพรเมื่อปี 2555 ความตอนหนึ่งว่า

“...กระแสพระราชดำรัสของในหลวงของเราที่ทรงพระราชทานแก่ประชาชนในหลายๆ โอกาสรวมทั้งพระจริยวัตรของพระองค์ น่าจะเป็นตัวชี้นำสังคมไทยได้ดีที่สุด...”

จะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ แก้ไขปัญหาจากจุดเล็ก ทำตามลำดับขั้น ไม่ติดตำรา ทำงานแบบองค์รวมโดยคิดเชื่อมโยง ทำให้ฟังง่าย ประหยัด ยึดประโยชน์ส่วนรวม ซื่อสัตย์สุจริต จริ่งใจต่อกัน รู้รักสามัคคี ไม่ขัดแย้งต่อกัน ฟังความเห็นให้กำลังใจกันและกัน ให้ฟังตนเอง ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พออยู่พอกิน...

ความรู้จักพอดีนี่แหละ คือหัวใจที่จะช่วยให้เรามีความสุขง่ายขึ้น จึงอยากเชิญชวนให้พวกเราหันมาสนใจที่จะนำพระราชดำรัสมาปฏิบัติให้เกิดผลจริง เพื่อความสุขความเจริญของพวกเราเองของครอบครัวขององค์กรและประเทศชาติในที่สุด”

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นทำหน้าที่สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม โดยเฉพาะการน้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผลผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคประชาชน ร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธานุเคราะห์ โครงการสมุดการศึกษาชุด “เศรษฐกิจพอเพียง” ฉบับเยาวชน โดยร่วมมือกับมูลนิธิพลังน้ำใจ ฯลฯ

อีกทั้งบริษัทได้ให้การสนับสนุนภารกิจของตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริ กองบังคับการตำรวจจราจร ซึ่งเป็นโครงการตามแนวทางพระราชดำริฯ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจัดทำ “โครงการปันน้ำใจ ช่วยเหลือรถจอดเสียในทาง” ตลอด 11 ปีที่ผ่านมา รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริด้านอื่นๆ อีกด้วย

กัทยฯ ‘ก่าดีไม่มีที่สิ้นสุด’

ขณะเดียวกันพระองค์ท่านยังทรงสนพระราชหฤทัยในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตของพสกนิกรและประเทศชาติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ บมจ. ทิพยประกันภัย ที่มีกระทรวงการคลังถือหุ้นหลัก ยึดแนวทางในการทำความดี ช่วยเหลือสังคมตามรอยพระราชนิเวศกิจของพระองค์

“**สมพร สืบถวิลกุล**” กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริษัท บอกว่า บริษัทได้ริเริ่มดำเนินการโครงการ “**ทิพยทำดีไม่มีที่สิ้นสุด**” ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการศึกษา ด้านพระพุทธศาสนา ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขมหามกุฏมพลอดุลยเดช

บริษัทได้นำแนวคิดแนวปฏิบัติของพระองค์ท่านมาสานต่อโดยบริษัทได้คำนึงถึงและให้ความสำคัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขมหามกุฏมพลอดุลยเดช เมื่อปี พ.ศ.2538 ว่า “สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่ายุ”

บริษัทฯ ได้นำแนวคิดจากพระบรมราโชวาท นี้มาเป็นแรงผลักดันในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม ได้แก่ โครงการปันน้ำใจให้น้องเฉลิมพระเกียรติ โครงการ “พลังบุญทิพยร่วมสร้างถวายในหลวง”

ศาสนาถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพสกนิกรชาวไทย. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม และศาสนา